

Căn cứ vào thực hiện chương trình giáo dục năm học 2023 – 2024 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh; Căn cứ vào các công văn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.

Chiều ngày 14/11/2023 Tổ Sử, Địa, GDTC trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức thành công hoạt động Ngoại khóa: “Kĩ năng thiết kế và giải pháp chinh phục đề thi THPT năm 2024” dành cho học sinh các khối lớp 12 năm học 2023 - 2024.



*Thầy Phạm Huy Thành – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường
phát biểu khích lệ tinh thần của học sinh tại buổi ngoại khóa*

Hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh vừa học tập, vừa ôn lại kiến thức vừa vui chơi; Từ đó cũng cố kiến thức trọng tâm môn lịch sử, rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức khoa học lịch sử một cách sáng tạo vào cuộc sống, giúp học sinh yêu thích môn lịch sử. Đồng thời giúp các em học sinh bổ sung và mở rộng các kiến thức khoa học có liên quan đến chương trình THPT;

Chương trình ngoại khóa gồm 3 nội dung chính:

Phần I: Thực trạng giải quyết đề thi tốt nghiệp THPT hiện nay.

Phần II: Đại diện các lớp trình bày sản phẩm của lớp mình, kèm theo đáp án và giải đáp.

Phần III: Ban tổ chức nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm.

Hoạt động ngoại khóa có sự tham gia đầy đủ của các em học sinh lớp 12, mỗi lớp hoàn thiện việc xây dựng 01 đề thi (kèm theo phương án trả lời để trình bày trước ban tổ chức theo hướng dẫn của ban tổ chức).

Hoạt động ngoại khóa đã giúp giáo viên hiểu thực trạng và khó khăn khi giải đề trắc nghiệm của học sinh khối 12, từ đó định hướng, chia sẻ cho các em phương pháp phù hợp nhằm phát huy năng lực, để giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập.



Thầy Chu Văn Đường – Tổ trưởng tổ Sử, Địa, GDTC đang giúp các em học sinh hiểu hơn về thực trạng giải quyết đề thi tốt nghiệp THPT hiện nay



Đại diện các lớp trình bày bài đề thi trong buổi ngoại khóa



Các em học sinh tập trung, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Hoạt động ngoại khóa đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các em học sinh 12 vừa học tập, vừa vui chơi. Các lớp tham gia đầy đủ, nhiệt tình đã làm cho hoạt động ngoại khóa trở thành một kỷ niệm đẹp và sâu sắc trong mỗi học sinh.

BAN TRUYỀN THÔNG